

## บทที่ 4

### แนวทางการจัดทำแผนกลยุทธ์

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มีแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ โดยยึดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2557- 2561 เป็นหลัก โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัยการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและการให้บริการวิชาการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และระบบสนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (Sustainable MIS)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาที่คุ้มค่า (Digital Infrastructure & Connection)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Tech-savvy)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี (Digital Go Green and Healthy)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพโดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของสำนักฯ ในครั้งนี้ จะมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2561

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2561	ยุทธศาสตร์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปี 2559 - 2563					
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิต บัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ การให้บริการ วิชาการ ด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ (MIS) และระบบ สนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อกา รบริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลให้มี ประสิทธิภาพและ สร้างเครือข่ายความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ คุ้มค่า	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มี ความเป็นเลิศด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่ เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และ การใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้าง เสริมสุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ สำนักดิจิทัลเพื่อ การศึกษาให้มี คุณภาพโดยยึด หลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างและบำรุงรักษา ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารบนพื้นฐานความ พอเพียงและคุ้มค่าอย่างมีประสิทธิภาพ			✓			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ นักศึกษา บุคลากร และชุมชน				✓		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย	✓					

ตารางที่ 4.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2561 (ต่อ)

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2557-2561	ยุทธศาสตร์สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปี 2559 - 2563					
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการเรียน การสอน การผลิต บัณฑิต การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและ การให้บริการ วิชาการ ด้วย เทคโนโลยีดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ บริหารจัดการ (MIS) และระบบ สนับสนุนผู้บริหาร (ESS) เพื่อการ บริหารงานอย่างมี ประสิทธิภาพและ ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลให้มี ประสิทธิภาพและ สร้างเครือข่ายความรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการพัฒนาที่ คุ้มค่า	ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรให้มี ความเป็นเลิศด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการสร้างเสริม สุขภาพที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ สำนักดิจิทัลเพื่อ การศึกษาให้มี คุณภาพโดยยึด หลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ นวัตกรรมเพื่อการศึกษาและชุมชน	✓					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมและสร้าง ความตระหนักในเรื่องของการใช้ ทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพะของ ผู้ใช้งาน (ICT for Green)					✓	